

ประเภทอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพการลงทุนในพื้นที่ มณฑลसानซี มณฑลกานซูและเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย

ด้วยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอานได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลถึงประเภทอุตสาหกรรมของไทยที่มีศักยภาพการลงทุนและทำตลาดในมณฑลसानซี กานซูและเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยจากข่าว บทความและข้อมูลสถิติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป

เนื่องจากประเทศไทยและसानซีมีผลผลิตภาคการเกษตรที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตนโดยเฉพาะผลไม้เมืองร้อน ผลไม้เมืองหนาวและผลไม้แปรรูป การค้าขายผลไม้ระหว่างกันจึงมีศักยภาพที่เด่นชัดขณะเดียวกันผลไม้เด่นของसानซีได้แก่ แอปเปิล ท้อ กีวี พุทรา และทับทิม และผลไม้แปรรูปที่สำคัญของसानซี เช่น น้ำแอปเปิล สกัดเข้มข้น พุทราแห้ง ถั่วแต่มียุทธศาสตร์ในการส่งออกสูง ปัจจุบันมีผู้นำเข้าจีนขนส่งผลไม้ไทย อาทิ พุรียมะม่วงน้ำดอกไม้ ลำไย มังคุด กล้วยไข่ มาจำหน่ายในนครซีอานและพื้นที่ใกล้เคียงแล้วเช่นกัน

ข้อมูลจากการสำรวจความนิยมในการนำวิสาหกิจไทยมาออกจําหน่ายสินค้าในงานมหกรรมประจำปีและงานเทศกาลไทยพบว่า สินค้าเกษตรแปรรูป เครื่องปรุงอาหารกึ่งสำเร็จรูปและอาหารไทยกึ่งสำเร็จรูป (แกงเขียวหวาน/ต้มยำกุ้ง) ขนมข้าวและธัญพืชอบกรอบ ข้าวกล้องแปรรูป เนื้อสัตว์อบกรอบ เครื่องดื่มธัญพืช โดยเฉพาะจากข้าวกล้องสีนิล มะพร้าวแก้วอบกรอบ กล้วยฉาบและน้ำผลไม้โดยเฉพาะน้ำมะม่วง ได้รับการตอบรับจากชาวซีอานเป็นอย่างมาก

2. อาหารทะเลสำเร็จรูป/แช่แข็ง

เนื่องจากसानซี มณฑลกานซูและเขตฯ หนิงเซี่ยเป็นมณฑลตอนในไม่มีทางออกติดทะเลต้องพึ่งพาการนำเข้าสัตว์น้ำ โดยเฉพาะสัตว์น้ำทะเลจากเมืองชายฝั่งตะวันออกของจีน อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวอากาศและอุณหภูมิที่หนาวจัดยังเป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ ดังนั้น จึงมีความต้องการการบริโภคอาหารทะเลเป็นอย่างมากในพื้นที่ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แช่แข็งที่เกี่ยวข้อง อาทิ ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นกุ้งและเนื้อสัตว์ทะเลต่างๆไทยจึงมีศักยภาพการเข้ามาทำตลาดในพื้นที่สูง เนื่องด้วยชาวसानซีนิยมทานหม้อไฟสุกี้ แต่ปัจจุบันลูกชิ้น/อาหารทะเลแปรรูปที่จำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปมีลักษณะเป็นลูกชิ้นแป้งที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ทะเลน้อยจากการสำรวจตลาดของศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอานพบว่าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในนครซีอานทั่วไปมีการจำหน่ายลูกชิ้น/อาหารทะเลแช่แข็งเพียง 3-4 ยี่ห้อเท่านั้นและส่วนมากเป็นผลิตภัณฑ์จากเมืองใหญ่ทางตะวันออกและทางตอนใต้ของจีน ดังนั้น ตลาดสินค้าอาหารทะเลแปรรูปในนครซีอานและพื้นที่ใกล้เคียงจึงเป็นโอกาสให้นักธุรกิจไทยเข้ามาเปิดตลาดผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปได้อีกมาก

3. ธุรกิจอาหารฮาลาลและสินค้าใช้สอยของชาวมุสลิม

ข้อมูลสถิติปี 2013 ระบุจำนวนชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในมณฑลส่วนซี มณฑลกานซูและเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.1 ของประชากรมุสลิมทั้งหมดในจีนโดยเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยมีประชากรมุสลิมจำนวน 2.5 ล้านคน มากเป็นลำดับ 2 ของประเทศ, มณฑลกานซูมีประชากรมุสลิมจำนวน 1.37 ล้านคน มากเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศและมณฑลส่วนซีมีประชากรมุสลิมราว 138,716 คน

ข้อมูลประชากรมุสลิมในลำดับต้น ๆ ของประเทศจีน

1. เขตปกครองตนเองซินเจียง	มีประชากรมุสลิม 13.4 ล้านคน มัสยิด 24,000 แห่ง
2. เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย	มีประชากรมุสลิม 2.5 ล้านคน มัสยิด 4,000 แห่ง
3. มณฑลกานซู	มีประชากรมุสลิม 1.37 ล้านคน มัสยิด 2,500 แห่ง
4. มณฑลชิงไห่	มีประชากรมุสลิม 1.15 ล้านคน มัสยิด 930 แห่ง
5. มณฑลยูนนาน	มีประชากรมุสลิม 1.09 ล้านคน มัสยิด 820 แห่ง
6. มณฑลเหอหนาน	มีประชากรมุสลิม 1.02 ล้านคน มัสยิด 620 แห่ง
7. มณฑลเหอเป่ย์	มีประชากรมุสลิม 600,000 คน มัสยิด 578 แห่ง
8. มณฑลชานตง	มีประชากรมุสลิม 540,000 คน มัสยิด 506 แห่ง
9. มณฑลอันฮุย	มีประชากรมุสลิม 330,000 คน มัสยิด 121 แห่ง
10. มณฑลเหลียวหนิง	มีประชากรมุสลิม 310,000 คน มัสยิด 119 แห่ง
11. เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน	มีประชากรมุสลิม 270,000 คน มัสยิด 102 แห่ง
** มณฑลส่วนซี	มีประชากรมุสลิม 138,716 คน

ข้อมูลจาก <http://www.2muslim.com/forum.php?mod=viewthread&tid=449283>

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลท้องถิ่นโดยเฉพาะเขตฯ หนิงเซี่ย และมณฑลกานซูให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารฮาลาลและสินค้ามุสลิมซึ่งมีศักยภาพสูงและมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากได้รับการสนับสนุนด้านการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน การคมนาคม การท่องเที่ยวและมาตรการเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติที่เริ่มมีมากขึ้น

นอกจากนี้ **การค้าอาหารฮาลาลและสินค้ามุสลิมในนครซีอาน** มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเช่นกันเนื่องจากความพร้อมกว่ามณฑลอื่น ๆ ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งชาวนครซีอานมีกำลังซื้อสูง รวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศที่ในปัจจุบันเริ่มมีการนำสินค้าภายใต้ตรารับรองมาตรฐานฮาลาล ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซียเข้าจำหน่ายในนครซีอานบ้างแล้ว

สถิติปี 2557 ระบุว่ามีความมุสลิมเกือบ 75,000 คนอาศัยอยู่ในนครซีอาน (โดยอาศัยอยู่มากในเขตเหลียนหู และเขตซินเฉิง) ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจอาหาร การศึกษาและอสังหาริมทรัพย์ราว 1,000 กิจการ ในส่วนของประเทศไทย ภาครัฐบาลและเอกชนไทยอาจพิจารณาใช้ยุทธศาสตร์ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” เปิดตลาดสินค้าและอาหารมุสลิมในพื้นที่และใช้นครซีอานเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์กระจายสินค้ามุสลิมไทยสู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นบริเวณที่ชาวมุสลิมอาศัยอยู่มากที่สุดในจีนรวมถึงอาจหาช่องทางเข้าถึงตลาดสินค้ามุสลิมในตะวันออกกลางได้อีกด้วย

4. สินค้าเวชภัณฑ์ประเภทสมุนไพรจีน

มณฑลส่านซีและมณฑลกานซูเป็นแหล่งสมุนไพรจีนที่อุดมสมบูรณ์มากโดยเฉพาะสมุนไพรประเภทตั้งกู่ย และโสมตั้งเขินซึ่งมีมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศในมณฑลกานซู

นอกจากนี้ในเดือนต.ค. ที่ผ่านมารัฐบาลมณฑลส่านซีลงนามก่อสร้างโครงการ “คลังสมุนไพรส่านซีและศูนย์ให้บริการข้อมูลสมุนไพรจีน” ณ เมืองซังลั่ว มณฑลส่านซี โดยเป็นคลังสมุนไพรระดับประเทศที่คาดการณ์ว่าเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถกักเก็บปริมาณสมุนไพรสำรองได้กว่า 600,000 ตัน นอกจากนี้ยังจะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมยาสมุนไพรจีนในพื้นที่ได้กว่า 400,000 หมูหรือราว 166,666 ไร่ สร้างแรงงานในพื้นที่ได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 ตำแหน่ง

ดังนั้น จึงอาจเป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับนักธุรกิจไทยที่สนใจนำเข้าสมุนไพรจีนจากแหล่งผลิตโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านคนกลางในต่างมณฑล ขณะเดียวกันมณฑลส่านซียังเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสมุนไพรจีนขนาดใหญ่ของภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ดังนั้นการเข้ามาซื้อสมุนไพรในมณฑลส่านซียังเป็นการเข้าถึงแหล่งผลิตสมุนไพรในมณฑลใกล้เคียงคือมณฑลกานซูและเซตฯ หนึ่งเขี่ยอีกด้วย

5. ด้านอุตสาหกรรมรถยนต์

มณฑลส่านซีมีบริษัทขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมรถยนต์อยู่หลายราย ได้แก่ บริษัท Shaanxi Automobile ผู้ผลิตรถยนต์บรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ที่รัฐบาลส่านซีให้การสนับสนุน ปัจจุบันได้เข้าไปลงทุนด้านรถยนต์โดยสารที่ใช้ก๊าซ NGV ในไทยแล้ว บริษัท Shaanxi Fast Gear ที่เข้าลงทุนโรงงานผลิตชิ้นส่วนเกียร์ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราช จ.ระยอง ขณะเดียวกันนักธุรกิจไทยสามารถเข้ามาร่วมลงทุนหรือสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้ เช่น การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการติดตั้งระบบเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV เป็นต้น

6. อุตสาหกรรมแปรรูปแร่โลหะและชิ้นส่วนอุปกรณ์จากโลหะ

มณฑลส่านซีมีอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะจำนวนมาก อาทิ ไทเทเนียม ที่มีความแข็งแรงสูงแต่มิมีน้ำหนักเบาและมีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีโดยเมืองเป่าจี มณฑลส่านซี ได้รับการขนานนามให้เป็น

“เมืองไทเทเนียมของจีน” (Titanium Valley) มีปริมาณการผลิตไทเทเนียมเป็นอันดับหนึ่งของประเทศที่ราว 30,000 ตัน/ปี (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของทั้งประเทศ) และเป็นอันดับที่ 4 ของโลก (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 ของทั้งโลก) นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมการแปรรูปอะลูมิเนียม ซึ่งวิสาหกิจไทยอาจพิจารณาร่วมลงทุนหรือศึกษาดูงานในกิจการแปรรูปโลหะ อาทิ การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์จากไทเทเนียม การผลิตประตู่อะลูมิเนียมของรถโดยสาร เป็นต้น

7. ธุรกิจร้านอาหารไทย

ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในนครซีอานรวมไปถึงพื้นที่เขตอานรวม 6 ร้าน (12 สาขา) อย่างไรก็ตาม การเปิดร้านอาหารไทยในมณฑลส่วนซีมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงและมีนักธุรกิจจีนในพื้นที่หลายรายสนใจร่วมหุ้นเปิดร้านอาหารกับนักธุรกิจไทย เนื่องจากปัจจุบันชาวซีอานมีความรู้ความเข้าใจในประเทศไทยมากขึ้นผ่านละคร, ภาพยนตร์ไทยรวมไปถึงผ่านการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยของ สกญ.ฯ อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ร้านอาหารไทยในนครซีอานสามารถเจาะกลุ่มตลาดลูกค้าได้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงและกลุ่มวัยทำงานในราคาระดับกลาง/ กลุ่มที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย เนื่องจากวัยทำงานจะเป็นช่วงวัยแห่งการลิ้มลองสิ่งใหม่ ๆ จากการสำรวจผู้บริหารภาคเอกชนในงานเทศกาลไทยและการเข้าร่วมงานมหกรรมฯ ประจำปีที่ สกญ.ฯ เข้าร่วมในปีก่อนๆ อาหารและขนมไทยได้รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้เข้าร่วมงาน

8. เครื่องดื่มสุขภาพหรือร้านขนมไทย

ปัจจุบันกระแสรักสุขภาพและมาตรฐานความปลอดภัยในอาหารส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคของชาวจีน ปัจจุบันชาวซีอานเริ่มเปลี่ยนแปลงการบริโภคเครื่องดื่มจากเดิมที่เป็นในลักษณะชาสมุนไพร ซึ่งสังเกตได้จากจำนวนร้านเครื่องดื่มผักและผลไม้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยทุกร้านจะเน้นส่วนผสมจากผลไม้และผักคั้นสด/ แยกกากและขายในราคาขั้นต่ำแก้วละ 10 - 18 หยวน (ประมาณ 50 - 100 บาท) รวมถึงธุรกิจร้านขนมไทยซึ่งสามารถหาวัตถุดิบในท้องถิ่นได้ง่าย ยกเว้นแต่ผลไม้ที่อาจหาได้เฉพาะบางช่วงซึ่งจำเป็นต้องจัดทำสต็อกสินค้า ปัจจุบันได้มีวิสาหกิจผู้นำเข้าผลไม้ไทยเข้าลงทุนในธุรกิจร้านขนมไทย อาทิ ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวทุเรียน ข้าวเหนียวเปียกกล้วยและน้ำสมุนไพโร (กระเจี๊ยบและใบเตย) จำหน่ายในพื้นที่นครซีอาน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสและช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจของนักธุรกิจไทย

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือ SMEs ไทยในนครซีอานเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าลงทุนในพื้นที่ได้ทางเว็บไซต์ thaiembassy.org/xi'an/business และติดตามข่าวสารข้อมูลเศรษฐกิจและการลงทุนได้ทาง

www.thaibizchina.com